

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: **Ban giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai**

Tôi là: Đại tá Trần Kim Ngọc – Nguyên cán bộ Công an tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 138, đường F3, Tổ 31, phường Bắc Cường. SĐT: 0912394148

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai lời chúc sức khoẻ và mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí! Trước hết tôi xin tự giới thiệu về bản thân: Sau 43 năm liên tục chiến đấu, công tác trong quân đội và Công an, đã trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; chiến đấu làm nghĩa vụ quốc tế tại CAMPUCHIA; chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và đấu tranh với các loại tội phạm thì tôi được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Do nhiều năm chiến đấu gian khổ ác liệt nên sức khoẻ của tôi bị suy giảm phải đi điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài ngành Công an.

Thời gian gần đây tôi bị đau khớp khuỷu tay trái không thể cầm cốc nước để đánh răng và không thể cầm chổi quét nhà được; lưng, vai, gáy bị đau cứng mỗi sáng ngủ dậy nên không thể ngồi dậy được ngay. Tháng 8 và tháng 10 năm 2024 tôi đã đến điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, mỗi đợt là hơn nửa tháng. Do phải làm nhiều liệu pháp điều trị, liên quan đến nhiều khoa phòng khác nhau trong bệnh viện, nhưng đi đến đâu tôi và các bệnh nhân khác cũng được các bác sỹ và điều dưỡng chăm sóc tận tình chu đáo. Đặc biệt là tại khoa Nội nhi tôi đã được bác sỹ Hồng trực tiếp khám và điều trị cả 2 đợt; bác sỹ Minh và các điều dưỡng Thuý, Hương, Đạt trực tiếp điều trị hàng ngày. Dù bệnh nhân đông phải liên tục thực hiện các thao tác rất vất vả nhưng tất cả cá bác sỹ và điều dưỡng đều luôn có thái độ luôn hoà nhã vui vẻ; đặc biệt là các thao tác rất nhẹ nhàng, chuẩn xác và rất tận tâm với công việc. Qua từng ngày điều trị hầu hết bệnh nhân đều thấy tiến triển rất tốt. Riêng tôi cảm nhận thấy thật là kỳ diệu là sau 2 đợt điều trị tôi cảm thấy như đã khỏi hẳn bệnh: tay trái đã hoạt động được như tay phải, có thể bê vật nặng được mà không còn bị đau nhức nữa; lưng, vai, gáy cũng không còn đau mỗi khi ngủ dậy, mà tôi có thể ngồi dậy được ngay. Tôi thấy thật thấm thía và tâm đắc với khẩu hiệu chỉ đạo của bệnh viện là: “Sáng về Y đức; Sâu về Y lý; Giỏi về Y thuật”, thực tế các bác sỹ và điều dưỡng tại đây đã thực hiện rất tốt và hiệu quả khẩu hiệu đó.

Qua lá thư này tôi muốn ghi nhận và cảm ơn sự tận tình và hiệu quả chữa bệnh mà các thầy thuốc đã mang lại cho tôi. Xin cảm ơn lãnh đạo bệnh viện đã quản lý, giáo dục, động viên rất hiệu quả đội ngũ thầy thuốc của mình đã mang lại niềm vui cho mọi bệnh nhân và gia đình người bệnh.

Kính chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, thành công, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ “trị bệnh cứu người”. Xin trân trọng cảm ơn./.

Bắc Cường, ngày 04 tháng 11 năm 2024

Người viết


Trần Kim Ngọc